

คู่มือออนไลน์

(22 กรกฎาคม 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

สัญญาว่าจ้างงานจะหมดปลายปีนี้ จะได้อีกหรือไม่

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณสมเกียรติ เกิดวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2497 เวลา 21.15 น. กรุงเทพฯ เพศชาย

คุณสมเกียรติถามคำถามแรกมาว่า กระผมเกษียณแล้ว และถูกจ้างต่อสัญญาปีต่อปี สัญญาจะหมด 30 พฤศจิกายนนี้ครับ อยากเรียนถามว่า ผมจะได้ต่อไหม ถ้าได้แล้วจะได้ต่อไปอีกกี่ปีครับ

ก่อนอื่นขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณก่อน

ดวงของคุณจะต้องทำงานที่เสี่ยงๆ ประเภทงานตำรวจ ทหาร หรือ วิศวกร หาก你不ทำงานประเภทที่ว่านี้ งานของคุณจะต้องหนักหนาสาหัสมาก และ อาจจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ

นอกจากนี้ งานที่ดี และงานที่ให้คุณแก่ตัวคุณ ก็ควรจะต้องมีวิชาการความรู้ การใช้ความคิดเหมือนครูบาอาจารย์ นายแพทย์ หรือ นักวิชาการ เข้ามาผสมผสานให้มาก หรืองานประเภทอื่นๆที่ใกล้เคียง แต่เป็นงานที่ต้องทำงานอย่างฉับไว ไม่ชักช้า

แต่ก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร ล้วนเป็นงานเหนื่อย งานหนัก และงานที่ต้องต่อสู้ลำบากทั้งนั้น ไม่ง่าย ไม่หมูเลย

ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณที่จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นี้ว่าจะได้อีกอายุหรือไม่ นั้น ผมพิจารณาจากหลายๆด้านแล้วก็เห็นว่า ค่อนข้างจะลำบาก หรือ ยากมาก จนอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาเลย

อย่างไรก็ตาม ผมไม่ต้องการให้คุณสิ้นหวังเสียเลย ลองใช้ความพยายามในการทำงานเพื่อแสดงผลงานให้เจ้านาย หรือ ผู้ควบคุมดูแลคุณได้เห็นความสามารถของคุณ หรือใช้ความพยายามในการเจรจาหวานล่อมให้เขาต่อสัญญาให้คุณให้ได้

เพราะดวงชะตาของคุณในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน นี้ ก็ไม่แยะซะทีเดียว อาจจะมีข่าวดีได้ ก็ลองดูนะครับ

คำถามที่สอง โชคลาภจะมีไหมครับ

คุณอาจจะมิใช่คอยบ่วง แต่ก็คงจะไม่ใช่โชคใหญ่โตอะไร และโชคเหล่านี้ เมื่อมาแล้วก็มักจะหายไป หรือ อาจไม่ทันถึงมือคุณก็หายวับไปทั้งก้อนแล้วด้วยซ้ำ หรือ เมื่อได้โชคมาก็มักจะมียาจ่ายมานั่งรออยู่ก่อนแล้ว เลยทำให้แทบจะไม่รู้สึกว่าได้โชคเลย

จึงไม่แนะนำให้คุณซื้อหวย หรือ ลีตเตอร์รี่แต่อย่างใด เก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่าครับ

คำถามสุดท้าย ลูกชายเกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เวลา 17.43 น. นนทบุรี จบวิศวะไฟฟ้า อยากทราบว่า จะได้งานเมื่อไหร่ครับ อนาคตการงานดีไหมครับ

งานของลูกชายของคุณ มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสูง และเปลี่ยนงานบ่อย หรือเป็นงานที่ไม่ประจำที่ ต้องย้ายแผนกที่ทำบ่อยแต่อยู่บริษัทเดิม ซึ่งก็น่าจะตรงกับสาขาที่เขาเรียนจบมา

และแน่นอนอีกเช่นกันว่า งานของเขาเป็นงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่พอสมควร จึงควรจะใช้ความระมัดระวังในการทำงานให้มากเป็นพิเศษ

จะว่าไป ลูกชายของคุณก็มีดาวหลายดวงที่เป็นคุณประโยชน์ทีเดียว ชีวิตมีคนช่วยเหลือ แต่เจ้าชะตามักจะเป็นคนชอบสันโดษ มีโลกส่วนตัวสูงมาก จึงควรหาโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง และ เข้าหาผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้

ดวงชะตาประจำปีนี้ของเขาไม่สู้จะดีนัก มีอุปสรรคมาก จะต้องรอให้ผ่านเดือนเกิดพฤศจิกายนนี้ไปก่อน หลังจากนั้นก็น่าจะดีขึ้น

แต่ถ้าจะให้ดี ต้องผ่านเดือนเกิดตอนอายุ 24 ปีไปแล้ว ถึงตอนนั้น ดวงชะตาจะดีกว่าปีที่อายุ 13 เสียอีก ขอให้อดทน และ หมั่นทบทวนวิชาความรู้ และใช้เวลาว่างตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการสวดมนต์ และหากมีโอกาสก็น่าจะหาเวลาไปปฏิบัติธรรมธรรม

แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด ในช่วงที่ยังว่างงานอยู่นี้ น่าจะบวชทดแทนพระคุณบิดามารดา บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ต่างๆ และใช้เวลาช่วงนั้นศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า และ ปฏิบัติกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผลบุญจะส่งผลรองรับ โชคดีที่จะเข้ามาในชีวิตต่อไปในอนาคตด้วย

ลองบอกกับลูกชายคุณนะครับ

ขอให้โชคดีทั้งพ่อและลูก

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสมเกียรติ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่ความสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ สุดา ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

